

แนะนำพระดี ครบถ้วนทั้งอิทธิฤทธิ์และบุญญฤทธิ์ มากด้วยสิ่งมหัศจรรย์ "พระชัยเทวฤทธิ์ และ ขุนแผนพรายมงคล"

จุดภาคีแห่งอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ได้มาบรรจบพบและรวมกันอีกครั้งหนึ่ง ทั้งพระรัตนตรัย อภิญญาจิต อาภรณ์ฤทธิ์ และอำนาจมหัศจรรย์ เพื่อให้กำเนิดตำนานอมตะ ที่พร้อมด้วย ทวิภาคีของฤทธิ์ธำมณี ทั้งบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ ที่ต้องจารึกไว้อีกหนึ่งหน้าหนึ่งในบันทึกพิศวง ของวงการพระ และ เครื่องรางของขลัง ซึ่งจะเป็นที่กล่าวขานและเสาะแสวงหากันสืบต่อไปใน ภายภาคหน้า

1. ราชนิแห่งพระเนื้อโลหะ มากล้นในอิทธิฤทธิ์ อันเกริกก้องเกรียงไกร "พระชัยเทวฤทธิ์"

จัดสร้างเป็นพระชัยวัฒน์เนื้อโลหะลอยองค์ ด้วยวิธีหล่อโบราณ สร้างตามตำราของสมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ ครบถ้วนด้วย 108 พระยันต์และ 14 นะมหามงคลที่ได้รับการจารจาก อาจารย์ถนอม ศิษย์สาย อ.เทพ สาริกบุตร ตามวิธีสร้างที่ถูกต้องมาแต่บรรพชน ผสมรวมด้วยแผ่นยันต์ต่างๆจากพระเกจิ สายกัมมัฏฐาน แผ่นจารจากพระเกจิมีชื่อเสียงของประเทศ ตะกรุดเก้ายอดนิมของพระเกจิที่มีชื่อเสียง โด่งดังในอดีต เหริยญพระเกจิอาจารย์ต่างๆ และขนวนโลหะจากพิธีมหามงคลต่างๆจำนวนมาก มีขนาด สูงรวม 1 นิ้ว ฐานบัวสองชั้น ดอกโค๊ด ดอกหมายเลข อุดใต้ฐานด้วยผงพรายกุมารดั้งเดิมของหลวงปู่ทิม แบบหัวเชื้อแท้ๆจากต้นกำเนิดเดียวกันกับที่อุดใต้พระกริ่งชินบัญชรที่มีอิทธิฤทธิ์มากมาย ผสมรวมกับสี ผึ้งเขี้ยวมหาเสน่ห์ของ ลพ.ทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง จ.ระยอง พร้อมทั้งผงเก้าอึ้งคารของ ลพ.ทิม วัดละหาร ไร่ จ.ระยอง เพื่อหนุนในกฤตยาคมให้สูงล้ำและเสริมในอิทธิฤทธิ์ให้ยืนยงอมตะเกรียงไกร เพื่อให้เป็น ที่สุดของพระชัยวัฒน์ที่มีคุณค่าต่อท่านและลูกหลานตลอดไปถึงภายภาคหน้า รวมทั้งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่ง ของวงศ์ตระกูลสืบต่อไป

2. จักรพรรดิแห่งยอดขุนพล ที่สุดของนิยามในคำว่าเมตตามหานิยม "ขุนแผนพรายมงคล"

จัดสร้างเป็นพระขุนแผนขนาดใหญ่เคียงพระสมเด็จ (เล็กกว่าพระขุนแผนทั่วไปเล็กน้อย) รูปแบบสวยงาม และไม่เหมือนใคร สร้างจากเนื้อผงพรายกุมารขนานแท้และดั้งเดิมและผงพุทธคุณของ ลพ.ทิม จ.ระยอง ที่ได้รับโดยตรงมาจากท่านเจ้าอาวาสวัดละหารไร่ ผสมด้วยผงพุทธคุณจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆ ผงจาก พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์จำนวนมาก ผงพรายอีกหลายแหล่งกำเนิดที่หายากและมีชื่อเสียงมาช้านาน ผสม ด้วยน้ำมันและผงอาภรณ์ต่างๆอีกนับไม่ถ้วน ผึ้งตะกรุดเมตตา ตะกรุดโภคทรัพย์ ตะกรุดสาธิตา และแผ่น โค๊ดพิเศษ (ท่าจากตะกรุดเก่าล้วนๆ) ซึ่งทั้งหมดได้รับการปลุกเสกให้เป็นการเฉพาะ ด้านหลังลงพระ ยันต์นะหน้าทอง เน้นด้านมหาเสน่ห์ มหานิยม เมตตาค้าขายเป็นการเฉพาะ เป็นที่รวมของสรรพวิชา พลัง อำนาจ มนต์ไสยเวทย์ และมวลสารด้านเมตตาอย่างที่สุด สามารถพิสูจน์ได้จากการใช้บูชาภายใน 7 วัน เหมาะสำหรับผู้ต้องการเป็นที่สุดแห่งอำนาจมหาเสน่ห์ มหานิยมเป็นอย่างยิ่ง และจะเป็นที่สุดแห่ง พระขุนแผนในอนาคตข้างหน้าต่อไป

3. ราชนิแห่งอำนาจและความเสน่ห์ มากด้วยวาสนา เพิ่มพูนบารมี "นางพญามหาเสน่ห์"

สร้างจากผงพุทธคุณ ผงสูงค่าที่ประมาณมิได้ซึ่งได้รับการประทานมาเพื่องานนี้ ผงแบ่งเสกของหลวงปู่ ทิมที่ได้รับจากท่านเจ้าอาวาสวัดละหารไร่มาเป็นการเฉพาะ ผงพระศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจำนวนมาก ผงเทพ อัปสรจากเจ้าเมืองเก่าในภาคเหนือ ผงจากกรุพระนางพญาพิษณุโลก ผงมหาละลาย วุ่นยากจาก ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ ผสมรวมด้วยมวลสารอันเป็นมงคลต่างๆจำนวนมาก (ไม่ใส่ผงพราย) ขนาด พอเหมาะกำลังดี สวยงามน่ารักเหมาะแก่สตรีทุกวัยและผู้ต้องการอำนาจเมตตา วาสนาบารมี ด้านหลังลง ไว้ด้วยพระราหูเพื่อเสริมดวงชะตา ผึ้งตะกรุดเมตตา ตะกรุดโภคทรัพย์ และตะกรุดสาธิตา ซึ่งทั้งหมด ได้รับการปลุกเสกให้เป็นการเฉพาะ เพื่อเน้นเสริมในอำนาจวาสนาบารมี เมตตา มหาเสน่ห์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นที่สุดแห่งนางทั้งปวง

4. เกื้อหนุนดวงชะตา หนุนวาสนา นำพาความสำเร็จ "พระศรีอารีเมตตาไตรย ปางสะดุ้งกลับ"

มีขนาดสวยงามพอเหมาะและใกล้เคียงกับพระเนื้อดินพิมพ์เศียรโล้นสะดุ้งกลับของหลวงปู่บุญ วัดกลาง บางแก้ว นครปฐม รูปแบบไม่เหมือนใครที่เคยมีการสร้างกันมานับแต่อดีต เป็นพิมพ์พระศรีอารีเมตตา ไตรยทรง เครื่องดังงาม ด้านหลังบรรจุพระยันต์เขาชะวมหาพรหม สร้างจากดินมงคลจากสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆผสมรวมด้วยผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ ผงสูงค่าที่ประมาณมิได้ซึ่งได้รับการประทานมาเพื่ องานนี้ ผงจากคัมภีร์ใบลาน ของหลวงปู่ทิม ระยองที่ได้รับจากท่านเจ้าอาวาสวัดละหารไร่มาโดยเฉพาะ ผงจากพระเนื้อดินจำนวนมาก และของทนต์สิทธิ์ที่มีคุณและอำนาจตามธรรมชาติที่หายาก (ไม่ผสมผง พราย) ได้รับการปลุกเสกให้เป็นการเฉพาะเพื่อแก้เคล็ดหนุนดวงชะตา พลิกชีวิต เกื้อหนุนอำนาจวาสนา และเสริมในบารมีต่อผู้บูชา

5. อานาจมหัศจรรย์ อภรรพ์หนูนชีวิต พืชหลากหลาย มหาเมตตาสุดยอด "ปิดตาพรายมงคล"

เป็นพระปิดตาที่สร้างจากผงพรายกุมารดั้งเดิมแท้ๆผสมรวมด้วยเก้าอังคารของ ลป.ทิม วัดละหารไร่ และผงพระมากมายหลากหลายชนิด ผงพรายจากหลายสำนักทั้งเกจิอาจารย์ต่างๆและขรวาสมีชื่อเสียง นำมันอภรรพ์นานาชนิดที่หายากทั้งในและนอกประเทศ มีขนาดพอเหมาะเท่าปลายนิ้วชี้ รูปแบบสวยงามและแตกต่างจากพระปิดตาอื่นๆทั่วไป ลักษณะหลังแบบ เน้นความอุดมในหลากหลายและเมตตา ค้ำขายโดยเฉพาะ

6. อภรรพ์มหาเวทย์ และอานาจแรงกล้าในสิ่งเร้นลับ สุดยอดประสพการณ์ "ลูกอมมหาฤดี"

หากต้องการเครื่องรางที่แรงในอิทธิฤทธิ์ เห็นผลจริง และมีประสพการณ์เด่นชัดจนสัมผัสได้เองในเจ็ดวัน ต้องลูกอมมหาฤดี ที่รวมสรรพสิ่งอภรรพ์ในโลกแห่งเครื่องรางของขลังมาแต่อดีตกาล และสิ่งอันหายากยิ่งในโลกเดียวกัน กำกับด้วยอาคมสุดพิสดาร ไม่มีโทษใดๆต่อผู้ใช้ ไปได้ทุกที่ใช้ดีทุกทาง เพียงลูกเดียว ก็เห็นผลจริง แยกปลุกเสกกำกับเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะทางเครื่องรางของขลัง เพื่อเน้นพลังลึกลับที่ให้คุณประโยชน์ต่อผู้ใช้ กล่าวทำพิธีจนต่อการบูชาติดตัวว่าเห็นผลทุกราย อานาจลึกลับมหัศจรรย์ในลูกอมนี้ อาจช่วยทำได้ในสิ่งที่คนธรรมดาทำไม่ได้ สิ่งไหนที่ใครว่าดี ของไหนที่ใครว่าแรงมีรวมอยู่ในลูกอมนี้พร้อมสรรพ จึงอยากให้ลองใช้ดู

หมายเหตุ

1. ข้างสิบหมุกรมศิลป์กรเป็นผู้ดำเนินการทำแบบแม่พิมพ์ของพระเครื่องครั้งนี้ทั้งหมด
2. เนื้อวะโลหะ จะเป็นแบบกลับดำสนิทตามสูตรโบราณ ไม่ออกแดงหรือออกเหลือง
3. เนื้อโลหะมีเหรียญ ลพ.กวย จากรุ่นมงคลชีวิตที่ผ่าน 16 พิธี ผสมมากกว่า 300 เหรียญ
4. พระเนื้อผงจะไม่มีการวิทยาศาสตร์ผสมเลยแม้แต่หน่วย และต่างจากพระโรงงานทั่วไป

นับตั้งแต่ปี 2518 เป็นต้นมาหลังจากหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปริมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดระยอง ได้ละสังขารไปแล้วเหลือทิ้งไว้แต่บารมีอันยิ่งใหญ่และมงคลวัตถุนั้นทรงอิทธิฤทธิ์เกรียงไกรเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป รวมทั้งผงพรายกุมารที่ท่านได้ให้กำเนิดไว้ อันเป็นที่รวมของอภรรพ์เวทย์และผงมหัศจรรย์ที่มากด้วยอิทธิฤทธิ์-บุญฤทธิ์สุดประมาณ นับแต่วันนั้นจวบจนวันนี้ก็นับได้ครบ 36 ปีที่หลายคนรอคอยการกำเนิดของศูนย์รวมทั้งอิทธิฤทธิ์ - บุญฤทธิ์และอานาจมหัศจรรย์อภรรพ์พิสดารที่จะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งในโลกแห่งพระเครื่อง - ของขลัง บัดนี้ถึงเวลาที่หลายคนเฝ้ารอนั้นแล้ว จะเป็นอีกครั้งที่ประวัติศาสตร์หวนกลับคืนและอาจจะเป็นครั้งเดียวในวงการพระเครื่อง - ของขลังในสยามประเทศ ที่รวบรวมที่สุดแห่งสรรพสิ่งที่ล้วนหายากยิ่งและหาไม่ได้อีกแล้วเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อฝากเป็นผลงานไว้ในแผ่นดินสักครั้งหนึ่ง ด้วยมงคลมวลสารที่นับจำนวนไม่ถ้วน อันมีที่มาจากผู้เก็บรวบรวมไว้นานหลายปี หลายอย่างอยู่นอกเหนือการคาดหมายของคนในวงการพระเครื่อง บางอย่างหายสาบสูญไปจากวงการของขลังนับครึ่งศตวรรษ

บางอย่างไม่เคยมีใครได้รับมาสร้างเป็นวัตถุมงคลแม้แต่ครั้งเดียวตลอดเวลาที่ผ่านมานับแต่อดีต และนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายแห่งมรดกสูงค่าทางบุญฤทธิ์และพุทธาคมแห่งพระผู้ทรงอภิญาสิกล้าและยิ่งใหญ่ที่คนยอมรับกันทั่วประเทศอย่าง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ในผงพรายกุมารแท้ๆอันสร้างชื่อระบือไกลมาแล้วทั้งประเทศ และด้วยผงพรายกุมารชนิดเข้มข้นของแท้ๆขุดสุดท้ายจากปู่สาย แก้วสว่าง ผู้สืบทอดพราย และกำเนิดผงอภรรพ์นี้ร่วมกับหลวงปู่ทิมมาแต่ในอดีตกาล ซึ่งลูกหลานของท่านได้นำมามอบให้เป็นการเฉพาะเพื่อร่วมสร้างกุศลในการสร้างพระเครื่องครั้งนี้ อีกทั้งผงพรายกุมาร กับผงพุทธคุณของหลวงปู่ทิม ผงแบ่งเสกทางเสน่ห์ ผงจากคัมภีร์โบราณที่เป็นสมบัติของวัดละหารไร่และผงเก้ากระดูกของผู้ทรงฤทธิมากบารมีอย่าง ลป.ทิม วัดละหารไร่ ซึ่งได้รับเมตตา มอบให้มาเพื่อร่วมสร้างกุศลโดยท่านอาจารย์เซยเจ้าอาวาสวัดละหารไร่องค์ปัจจุบัน ชนวนพระกริ่งชินบัญชรและผงพรายกุมารอีกจำนวนหนึ่งจากกลุ่มศิษย์หลวงปู่ทิม พร้อมทั้งได้รับผงพุทธคุณต่างๆและสิ่งสูงสุดอันประมาณค่ามิได้ที่ได้รับการประทานจากสมเด็จพระสังฆราช (สมเด็จพระญาณสังวร) ผงเก้ากระดูกของหลวงพ่อยอด วัดหนองปลาหมอ สระบุรี ที่รู้กันดีว่ายอดเยี่ยมและสูงในอิทธิฤทธิ์มีประสพการณ์มานานแล้ว ซึ่งได้รับมาจากท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ผงพุทธคุณแท้ๆจากพระเกจิดังของเมืองไทยปัจจุบัน และมวลสารอื่นๆที่ล้วนหายากหรือหาไม่ได้อีกแล้วอีกนับไม่ถ้วน บางอย่างเป็นสิ่งเร้นลับและลึกลับสุดคาดเดาอย่างตื่นตาตื่นใจ ทุกอย่างทั้งหมดทั้งปวงนี้เพื่อกำเนิดสุดยอดแห่งพระเครื่องที่มีอานาจความศักดิ์สิทธิ์และพลังแฝงที่มากด้วยคุณประโยชน์ต่อผู้บูชาอย่างแท้จริง

หากจะกล่าวว่พระเครื่องในครั้งนี้ เป็นวัตถุมงคลชั้นเลิศๆ ที่อุดมไปด้วยมงคลมวลสารที่หายากยิ่ง เป็นที่รวมของสรรพวิชาและพลังอานาจต่างๆในทางที่ดีและมีผลเกื้อหนุนต่อชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริง และจะเป็นจุดกำเนิดสิ่งมหัศจรรย์ในอนาคตก็อาจไม่ผิดนัก จะเป็นอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยที่มีการสร้างมงคล

วัตถุที่มีผลต่อผู้บูชาโดยนับถือเลื่อมใสศรัทธาได้ตั้งใจอย่างรวดเร็วพลัน จะเป็นการพลิกฟื้นวิชาบางอย่างที่สูญหายไปนานให้กลับมามีคุณประโยชน์ต่อคนที่ศรัทธาอีกครั้งหนึ่ง หากท่านกำลังมองหาพระเครื่องหรือของขลัง เพื่อใช้บูชาติดตัวสักชิ้นหนึ่ง โดยเน้นให้มีคุณอนันต์และครอบคลุมในทุกๆด้านของชีวิตนับจากวันนี้จวบจนถึงในอนาคตข้างหน้า หรือเพื่อมอบให้บุคคลอันเป็นที่รักและหวังใยที่อยู่อับเบื้องหลัง ขอให้พิจารณาในรายละเอียดของพระเครื่องชุดนี้ดูสักนิด วันนี้พระกริ่งชินบัญชรกันอุตผงพรายกุมาร (ผงขวดเดียวกันกับที่จะนำมาอุทิศพระชัยเทวฤทธิ์และสร้างพระขุนแผน - พระปิดตา) ได้มีค่านิยมทะยานไกลเกินเอื้อมแล้ว และมีน้อยนิดเกินกว่าจะเสาะแสวงหามาไว้ติดตัว ขอแนะนำว่าพระเครื่องชุดที่สร้างใหม่นี้จะมีดีมากพอจะทดแทนสิ่งที่หลายคนแสวงหาหรือรอคอยมานาน และมีพลังความศักดิ์สิทธิ์นานาประการสมดังที่ท่านหวังและปรารถนามานานวัน

ด้วยความตั้งใจจริง รวมทั้งเจตนาที่ต้องการทำกุศลอย่างบริสุทธิ์ใจต่อพระศาสนาและต่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง และการอุทิศกุศลผลบุญในครั้งนี้ให้กับครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้ว จึงส่งผลให้ได้รับเมตตาจากหลายๆฝ่ายในการมอบสิ่งอันนับว่าเป็นที่สุดและมีค่ายิ่งของหลายๆท่านเพื่อให้มาร่วมสร้างพระเครื่องในครั้งนี้ ยังไม่นับการอำนวยความสะดวกและเอื้อเฟื้อในด้านต่างๆที่ทำให้การสร้างพระเครื่องครั้งนี้สมบูรณ์มากที่สุดอีกครั้งหนึ่ง แม้พระเครื่อง ของขลังจะไม่ได้ทำให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นโดยเร็วเช่นเดียวกันทุกคนไป แต่ด้วยสำนึกดี คิดดี ทำดี และกำลังใจดี ย่อมมีสักวันที่โอกาสต้องเป็นของเราบ้าง หากท่านเป็นผู้ละได้แล้วทั้งสิ้นในกิเลสทั้งปวง ก็ขอให้มองเลยผ่านไป ในกิจกรรมครั้งนี้ แต่หากท่านยังเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาสิ่งอันเป็นกำลังใจของชีวิต หรือยังดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตที่ยังหาปากฝั่งแห่งความฝันไม่พบในเวลานี้ แต่ยังมีศรัทธาในอำนาจแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพลังอำนาจเร้นลับต่างๆ

ลองคิดพิจารณาดูสักนิดว่า ที่ผ่านๆมานั้นเราไล่หาอะไรไปแล้วบ้าง และพบพานสิ่งที่ต้องการแล้วหรือยัง หากคำตอบสุดท้ายคือ ยังไม่ได้ตั้งใจที่ปรารถนา ยังไม่พบเจอวัตถุมงคลที่ดึงดูดใจ อะไรที่ใครว่าดีก็ยังไม่ มีผลตามที่หวัง หรือยังตั้งใจเสาะหาสิ่งที่ต้องการอยู่ ก็ขอเชิญให้ร่วมทำกุศลในครั้งนี้ด้วยกันเท่าที่พอมีกำลัง ด้วยการเช่าบูชาพระเครื่อง มงคลวัตถุ ตามที่ต้องการเน้นในพุทธคุณด้านต่างๆอย่างที่ท่านต้องการ ขอรับรองได้อย่างหนึ่งว่า ท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอน โดยท่านจะได้ทั้งผลบุญกุศลที่ได้ร่วมกระทำต่อพระศาสนาและสาธารณะประโยชน์ อีกทั้งได้ของดีที่มีค่าเกินคาดหมาย มีคุณอนันต์ต่อท่านและบุคคลอันเป็นที่รัก ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า

วัตถุประสงค์ของการสร้างพระเครื่อง

เพื่อนำรายได้สร้างศาลาการเปรียญและกุฏิพระสงฆ์ วัดหนองสะเดา อ.หนองแค จ.สระบุรี เพื่อร่วมสมทบเงินสร้างเจดีย์ภวนาภิรัตน์ (หลวงปู่ทิม) ของวัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เพื่อร่วมสมทบเงินในการบูรณะหอสวดมนต์และกุฏิสงฆ์วัดหนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี เพื่อจัดสร้างเทวรูปพระนารายณ์ขนาดใหญ่ ติดตั้งที่วัดหนองสะเดา สระบุรี เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาได้สักการบูชา

เพื่อนำรายได้ สร้างพระพุทธรูป ถวายเป็นพระประธานให้สำนักปฏิบัติธรรม วัดรุกขมุล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

เพื่อนำรายได้ จัดพิธีบวชพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป ในระหว่างเข้าพรรษาปี 2554

เพื่อนำรายได้ สร้างหนังสือธรรมะแนวทางการปฏิบัติภวนา แจกเป็นทานต่อผู้สนใจ

การปลุกเสก

จะมีการปลุกเสกกำกับจนพอใจว่ามีอิทธิคุณ พุทธคุณ สังฆคุณ มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์มากพอแก่การบูชาจริง และต้องใช้ได้จริงตามจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้ จะไม่ปลุกเสกเพียงครั้งสองครั้งหรือทำแบบง่าย ๆ ให้จบสิ้นเร็ว ๆ แม้ว่าจะต้องมีภาระยุ่งยากและค่าใช้จ่ายมากเท่าใดในการปลุกเสกมากหลายครั้งก็ตามที เพราะต้องการผลลัพธ์ที่ดีเกินความคาดหมายและเห็นผลจริง ได้ผลเร็ว ครอบคลุมทุกแขนงวิชา อำนาจผลทุกทางที่ต้องการ รายละเอียดของพิธีปลุกเสกมีโดยสรุปดังนี้

- ปลุกเสกมวลสาร แผ่นยันต์ แผ่นโคตและตะกรุดที่ฝังด้านหลังพระเครื่อง รวม 4 พิธี
- ปลุกเสกเดี่ยวพระเครื่องเมื่อสร้างเสร็จแล้ว โดยสวดยอดพระเก็จของเมืองไทยอีก 7 ครั้ง
- พิธีปลุกเสกโดยรวมยอดพระเก็จสายเข่าอ้อ ที่วัดเข่าอ้อ จ.พัทลุง 1 ครั้ง
- ปลุกเสกเดี่ยวโดยพระเกจิ ที่เป็นสวดยอดด้านเมตตากรุณา 1 ครั้ง (วัดพระธาตุดอยยนต์)
- ปลุกเสกเดี่ยว โดยยอดพระเกจิจากแผ่นดินมอญ 1 ครั้ง
- ปลุกเสกเดี่ยวระหว่างเข้าพรรษาปี 2554 โดยหลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา สระบุรี
- พิธีพุทธาภิเษกใหญ่ ที่วัดหนองสะเดา โดยรวมยอดพระเกจิตั้งในเมืองไทยอีก 1 พิธี

กำหนดการจองบูชา

เปิดให้จองบูชาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2554 ในราคาพิเศษ เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วจะปรับราคาการเช่าบูชาเพิ่มขึ้น หลายรายการสร้างเท่าจำนวนการจองเท่านั้น ทุกท่านที่จองบูชาจะได้รับเอกสารยืนยันการจองจากตัวแทนที่รับจอง พร้อมระบุรายละเอียดต่างๆชัดเจน สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรับวัตถุมงคลเมื่อถึงกำหนดเวลา

วิธีจองบูชา

1. คัดลอกหรือพิมพ์แบบฟอร์มรายการบูชาวัตถุมงคลตามที่ให้ไว้แล้วนี้
2. กรอกรายการวัตถุมงคลตามที่ท่านประสงค์จะเช่าบูชาและข้อมูลของการจองให้ครบถ้วนทุกข้อ
3. รวมยอดเงินค่าบูชาวัตถุมงคลทั้งหมดตามรายการที่จองไว้ให้ถูกต้องครบถ้วนทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ
4. ชำระเงินจำนวน 50 % ของยอดเงินรวมทั้งสิ้นในราคาวัตถุมงคลทั้งหมดที่ท่านต้องการจองบูชา โดยโอนเงินเข้าบัญชีของตัวแทนผู้รับจองตามจังหวัดที่ท่านอยู่หรือใกล้เคียง และส่งโทรสาร (Fax) หรือ e-mail **หลักฐานการชำระเงิน** พร้อมรายละเอียดของมงคลวัตถุที่ท่านได้จองไว้ให้กับตัวแทนผู้รับจองตามที่ระบุไว้ หากท่านอยู่ใกล้ตัวแทนรับจองก็สามารถติดต่อโดยตรงด้วยตนเอง
5. ตัวแทนผู้รับจอง จะยืนยันการจองของท่าน ด้วยเอกสารรับจอง พร้อมระบุเลขที่การจอง วันเวลารับจองพร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานการรับจองให้ถูกต้อง สามารถใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์
6. **ค่าจัดส่งพัสดุ 50.- บาท สำหรับวัตถุมงคลไม่เกิน 3 ชิ้น และ 100.-บาท สำหรับการส่งจองที่มากกว่า**

การชำระเงิน

- **ชำระเงินในวันส่งจอง จำนวนครึ่งหนึ่ง (50 %) ของมูลค่าที่ส่งจอง**
- **ชำระเงินที่เหลือทั้งหมดในวันรับมงคลวัตถุ จากตัวแทนที่กำหนดไว้**

กำหนดการส่งมอบวัตถุมงคลทั้งหมด

การสร้างพระเครื่องในครั้งนี้ จะเสร็จสิ้นพิธีการต่างๆครบถ้วนและสามารถส่งมอบวัตถุมงคลทุกรายการประมาณเดือน พฤศจิกายน 2554

โดยจะนำวัตถุมงคลไปมอบให้ตัวแทนที่รับจองตามจังหวัดต่างๆ ทำการแจกจ่ายให้ผู้ส่งจองในทันทีที่เสร็จพิธีครั้งสุดท้าย

รายละเอียดของพระเครื่อง

ลำดับ	รายละเอียดของพระเครื่อง	จำนวนสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภทพระชัยวัฒน์ "พระชัยเทวฤทธิ์" เนื้อโลหะตามสูตรโบราณ		
1	เนื้อวะโลหะ ฟังยันต์ดวงชะตาเจ้าของ ดอกโค๊ดเฉพาะ อุดผงพรายกุมารหัวเชื้อและผงพุทธคุณ + ผงจินตตามณีของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่	เฉพาะผู้สั่ง จอง	3,590.-
2	เนื้อวะโลหะ ฟังยันต์ดวงชะตาเจ้าของ ดอกโค๊ดเฉพาะ อุดผงพุทธคุณหลวงปู่ทิม ผงพุทธคุณต่างๆ ผสมของสูงค่าและเกศापระ อริยะเจ้า	เฉพาะผู้สั่ง จอง	3,590.-
3	เนื้อวะโลหะ อุดผงพรายกุมารหัวเชื้อของหลวงปู่ทิม ดอกโค๊ด ดอก หมายเลข	3333	2,850.-
4	เนื้อวะโลหะ อุดผงพุทธคุณพิเศษผสมสีผึ้งมหาเสน่ห์ ดอกโค๊ด ดอก หมายเลข	1559	2,500.-
5	เนื้อวะโลหะ ดอกโค๊ด (ไม่อุดผง)	1554	1,800.-
6	เนื้อทองผสม อุดผงพรายกุมารเข้มข้นของหลวงปู่ทิม ดอกโค๊ด ดอก หมายเลข	1554	2,300.-
	ประเภทพระขุนแผน "พราชมงคล" เนื้อผงพรายผสมผงพุทธคุณ		
7	เนื้อผงพราย พิมพ์ใหญ่ หลังนะหน้าทอง ฟังตะกรุด 3 กษัตริย์ ฟังโค๊ด พิเศษ	191	2,400.-
8	เนื้อผงพราย พิมพ์ใหญ่ หลังนะหน้าทอง ฟังตะกรุดทองคำ ฟังโค๊ดพิเศษ	309	1,700.-
9	เนื้อผงพราย พิมพ์ใหญ่ หลังนะหน้าทอง ฟังตะกรุดเงิน ฟังโค๊ดพิเศษ	1000	1,250.-
10	เนื้อผงพราย พิมพ์ใหญ่ หลังนะหน้าทอง ฟังตะกรุดทองแดง ฟังโค๊ด พิเศษ	1500	700.-
11	เนื้อผงพราย พิมพ์ใหญ่ หลังนะหน้าทอง ไม่ฟังตะกรุด ฟังโค๊ดพิเศษ	2000	400.-
	ประเภทพระนางพญา "มหาเสน่ห์" เนื้อผงพุทธคุณชนิดพิเศษ		
12	เนื้อผงพุทธคุณ หลังพระราหู ฟังตะกรุด3 กษัตริย์	56	2,000.-
13	เนื้อผงพุทธคุณ หลังพระราหู ฟังตะกรุดทองคำ	190	1,500.-
14	เนื้อผงพุทธคุณ หลังพระราหู ฟังตะกรุดเงิน	400	1,000.-
15	เนื้อผงพุทธคุณ หลังพระราหู ฟังตะกรุดทองแดง	800	600.-
16	เนื้อผงพุทธคุณ หลังพระราหู ไม่ฟังตะกรุด	2554	300.-
17	พระศรีอาริยะเมตไตรย ปางสะดุ้งกลับ เนื้อดินผสมผงพุทธคุณ + ผงใบ ลาน ลป.ทิม	3000	300.-
18	พระปิตดาพราชมงคล เนื้อผงพรายกุมาร และ ผงอาถรรพ์ หลังแบบ	5000	300.-
19	ลูกอมมหาภูติ เนื้อผงอาถรรพ์และของมหัศจรรย์นานาชนิด บินมือ	2554	999.-
20	พระชัยเทวฤทธิ์เนื้อวะโลหะ เทนากฤษ ดอกโค๊ดพิเศษ อุดผงพราย กุมารเข้มข้น และผงพิเศษเฉพาะ กันจારมือ ฟังตะกรุดสาธิตาทองคำ สร้างตอบแทนเฉพาะ - ผู้บริจาคพิเศษในการสร้างศาลาการเปรียญวัดหนองเสเดา10,000.- บาทขึ้นไป - ผู้บริจาคมวลสารยอดเยี่ยม และผู้สนับสนุนยอดเยี่ยม รวม 16 รายการ	เฉพาะผู้ บริจาค	

หมายเหตุ

1. สำหรับบุคคลทั่วไป... เฉพาะรายการที่ 1 รายการที่ 2 และรายการที่ 20 ให้จองได้ที่ บจก.สยามอารยา
รายการอื่นๆนอกจากนี้ ให้จองได้ที่ตัวแทนรับจองตามจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป
2. สำหรับผู้ส่งมวลสาร... สามารถจองได้ทุกรายการที่ บจก.สยามอารยา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

ตัวแทนรับจองในจังหวัดต่างๆ

พื้นที่	ผู้รับจอง	ข้อมูลการติดต่อประสานงาน	บัญชีรับโอนเงิน
เชียงใหม่	ธวัชชัย (Tawatchai1889)	Tel 085 - 029 1035 e-mail : nachalet2009@hotmail.com www.nachalee.com พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของ ภาคเหนือ นัชชาลิตี พระเครื่อง - ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง By Tawatchai1889	ชื่อบัญชี ธวัชชัย อุ้นคำ (TAWATCHAI UNKHAM) ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ยอยเขินทริล บางนา กทม. เลขที่บัญชี 604 - 2 - 03711 - 5
สุโขทัย	สุทธิศักดิ์ วาสนา (CheKuvara)	Tel 081 - 040 4314 Tel 081 - 605 0436 e-mail: CheKuvara@hotmail.com	ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สุโขทัย บัญชีเลขที่ 536 - 240124 - 3
นครศรีธรรมราช	ศิวฤทธิ์ (siwarit) พิชยภรณ์	Tel 088 - 778 0180 e-mail: psiwarit@hotmail.com Tel 085 - 503 9146	ชื่อบัญชี นายศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขา เทสโก้โลตัส ท่าศาลา นครฯ บัญชีเลขที่ 734 - 006043 - 8
สงขลา	นวลพรรณ (nuanpan)	Tel 089 - 737 5030 e-mail : nuanhadyai@hotmail.com	ชื่อบัญชี นวลพรรณ โยมศิลป์ ธนาคาร กรุงเทพ สาขา การ์ฟูร หาดใหญ่ เลขที่บัญชี 686 - 0 - 00631 - 5
ระยอง	ณัฐชัย (namo_2009)	Tel 089 - 994 0248 email: jettaratp@gmail.com	ชื่อบัญชี วรชา ธงชัยชยากร ธนาคารกรุงเทพ สาขา ระยอง เลขที่บัญชี 218 - 1 - 90440 - 5
อุบลราชธานี	ณปภัช (Lynn@nice)	Tel 081- 911 7231 , 083- 464 5161 Fax. 045284227 e-mail: napapach@ymail.com	ชื่อบัญชี ณปภัช นิธิบารมี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขา ถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่บัญชี 475 - 0 - 70486 - 0
นครราชสีมา	ทง (ไทยโคราช)	Tel 081-718 8849 e-mail: tanong_sri@hotmail.com	ชื่อบัญชี นายทง ศรีสุนทร ธนาคาร กรุงเทพ สาขา นครราชสีมา เลขที่บัญชี 301 - 3 - 43047- 8
สระบุรี	มานัส	Tel 089 - 802 4924 Fax 036 - 710 135 e-mail: manasbib@yahoo.com	ชื่อบัญชี manas markted ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 877 - 2 - 02015 - 6
นครปฐม	เอมอร (Moo noi)	Tel 081- 866 8306 e-mail : jaim789@hotmail.com	ชื่อบัญชี เอมอร เจนพาณิชย์วงศ์ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขา นครปฐม เลขที่บัญชี : 275 - 4 - 51451 - 7
นนทบุรี	เดชา (daychar)	Tel 087- 330 3876 e-mail : daycha.c@egat.co.th	ชื่อบัญชี นายเดชา ฉิมเครือวัลย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย เลขที่บัญชี 143 - 0 - 10289 - 6
กรุงเทพ	ประวิทย์ (Chokaku)	Tel 084 - 361 2459 e-mail : chokebm@gmail.com	ชื่อบัญชี : นายประวิทย์ รุ่งเจริญศักดิ์ (Prawit Rungcharoensak) ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา : มีคี่ ราษฎร์บูรณะ เลขที่บัญชี : 261-2 - 09289 - 3
ส่วนกลาง	สยามอารยา (หนุ่ม เมืองแกลง)	Fax. 0 2925 9690 (auto) e-mail: siamaraya@gmail.com รับจองเฉพาะ : รายการที่ 1, 2 และ 20	ชื่อบัญชี บจก.สยามอารยา ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขา เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ บัญชีเลขที่ 924 - 0 - 06184 - 7

รายละเอียดเพิ่มเติมจากคำถามตอบในกระทู้

บางคนมักบอกว่า เก่ง ขยัน ทำงานหนักก็มีโอกาสรวย หรือให้ยืมเอาไว้ อ่อนน้อม พุดจาดี ก็มีเมตตาในตัว

แต่หากคนที่เคยเจ็ดตายมาแล้วจะเข้าใจว่า อำนาจที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่เรานึกถึงก่อนเลยเมื่อผ่านนาที่นั้น คนที่ นั่งรถบัสใหญ่ๆ แล้วมีก้อนหินปลิวมาโดนศีรษะเสียชีวิต หรือนั่งอยู่บ้านแล้วนักเรียนวิ่งไล่ยิงกันมาโดนจนตาย นั่นก็เป็นเรื่องโชคและเคราะห์ที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องด้วย ทำไมต้องเป็นพวกเขาเหล่านั้น ทำไมวินาทีนั้นไม่เกิดตรงที่อื่น ที่ไม่ใช่ตรงที่เขาต้องมารับเคราะห์ โดยไม่ได้ทำอะไรผิด

ผมเคยโดนคู่แข่งทางการค้าในต่างประเทศ ส่งคนมาดักลุ่มถึงสองคันรถ แต่หาผมไม่พบทั้งๆที่ไม่รู้ตัวแต่พวกเขา มองไม่เห็นเอง ส่งกะเหรี่ยงมาดักยิง5 คนแต่แค่ลั่วคลาดกันไปมาและพวกมือปืนตายไปเอง วางระเบิดใต้ท้องรถก็ ด้านไม่ทำงาน พวกเหตุเหล่านี้จะถือเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ได้หรือไม่ ตัวเองเท่านั้นที่มีคำตอบให้ตัวเอง

ยืมให้มันจนปากฉีก มันก็สนใจแต่เงินค่าจ้าง ทำให้เมตตาสักเท่าไรมันก็ไม่รับรู้กระแสดิจิต พุดดีอย่างไรมันก็จะจ้องจะ ฉวยโอกาส บางอย่างมันมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากในวิถีชีวิต ไม่ใช่แค่ที่เราเข้าใจ พระศุดงค์เคร่งปฏิบัติหลายองค์ ผมเห็นตายอยู่ในเขตหมู่บ้านกะเหรี่ยงในพม่าไม่รู้กี่ราย เดินฝ่าไปในดงกับระเบิดของกะเหรี่ยงที่มีปัญหาตัวเอง หรือ สะดุดไถปั่นด้านสัตว์

คิดดี ทำดี โอกาสดี วาสนาดี ดวงดีและสร้างกรรมดี จึงจะนับว่าสมบูรณแบบในชีวิตที่จะพบสิ่งดีๆ หากโอกาสมาถึง ก็ให้คว้าไว้ เพราะสิ่งนี้หาพบได้ยากที่สุดในชีวิต ไม่ใช่เงินทอง

ตะกรุดทองคำ เงิน ทองแดง จะจารอักขระ ต่างกันครับ เน้นหัวใจของคาถา
เด่นในเรื่องที่ต่างๆกัน ปลุกเสกตะกรุดที่จะฝังด้านหลังอย่างเดียว 1 เดือนเต็มๆ
สาริกามหาเนียมคือตะกรุดทองคำ โภคทรัพย์คือตะกรุดเงิน และเมตตาค้าขายคือตะกรุดทองแดง

การผสมเนื้อผงของการสร้างพระแต่ละชนิด จะทำอย่างพิถีพิถันและถูกต้องตามตำราโบราณ
ผงมหาเสน่ห์ ผงเมตตา ผงมหาเศรษฐี จะแยกจากผงนะปัดตลอด ผงทางด้านแคล้วคลาด
ผงพรายที่สร้างเครื่องราง จะไม่ผสมรวมกับ วานบางชนิด ไม่หิ้งห้าย ใบโพธิ์นิพพาน ดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผง
พระต่างๆ น้ำมันอาถรรพ์จะต้องเอามาเรียกกรุปนามและแปลงอาการ 32 ก่อนใช้ ผงพรายและน้ำมันอาถรรพ์ จะเอา
มาปลุกเสกและตั้งธาตุให้เกิดฤทธิ์ในตัวเอง ก่อนการใช้ผสมทำของขลัง ให้มีฤทธิ์ในตัวเองก่อนการรวมกับสิ่งอื่นๆ

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ SpringDove

คุณหนุ่ม นกอยากรเป็นรานีแห่งนางเหมือนกันคะ แต่ก็อยากมั่นคงทางทรัพย์สินด้วยคะไม่ทราบว่าจะควร
ทั้งสองอย่างไหมคะ (ไม่ค่อยจะโลกเลย)

พระผงนางพญา ฝังตะกรุด 3 กษัตริย์ใจครับ
ผมปรึกษาหลวงพ่อก่อนแล้ว ท่านยอมทำให้พิเศษ
เลยเพิ่มเข้าไปอีกประเภทหนึ่ง แต่มีไม่กี่องค์ครับ
ใครจองก่อนก็คงได้ไป ช้าหรือพลาดโอกาสก็อดแน่นอน
ตะกรุด3กษัตริย์ จะลงด้วยหัวใจคาถาและปลุกเสกต่างกัน
โดยปกติ พระเกตุยุดเก่าจะไม่ค่อยทำให้กัน เพราะฝุ่นดวงมากไป

ที่นี้ก็อยู่ที่เราอยากเด่นด้านไหน และอยากได้แบบใด
หากต้องการเมตตา แบบสองกฤตติยาคุณ ก็พระชัยอุดม
หากชอบแบบเมตตาสุดตัวเลย ก็ขุนแผนครับ ฝังตะกรุด
หากคนที่ชอบพลังพระพุทธรูป แก่เคล็ดในดวงชะตา แนะนำนางพญา พระราหู ตะกรุดเมตตา
หากชอบและทำทนายอากรมัยอยากเจอดีๆแบบแรงๆให้เอาลูกอมมหาภูติครับ ทำให้ลองดู

ชอบผงพราย ที่ให้ผลเร็ว ก็เลือกแบบอุดผงพรายหัวเขี้ยว
ชอบด้านพุทธรูปล้วนๆ ไม่ชอบผงพราย ก็เลือกอุดผงพุทธรูป
ชอบของดีราคาถูก ด้านผงพรายก็เลือก พระปิตดาผงพราย

ชอบของดีราคาถูกไม่มีผงพราย ก็เลือกพระนางพญา
ชอบพระเนื้อดิน ราคาถูก ผงพุทธคุณ ก็เลือกพระศรีอารีย์
ชอบของแรงแบบทำพิธีจนได้ ก็เอาลูกอมครับ

ผงพรายหัวเชื้อ ผงพุทธคุณและผงจินตามณีของ ลป.ทิม ใช้ชุดใต้พระชัยเทวฤทธิ์
ผงพรายกุมารที่ผสมกับผงต่างๆของท่าน ผสมกับผงพระ สร้างพระขุนแผนพรายมงคล
ผงพรายกุมาร ถ้าวังคาร ผงพรายอื่นๆ ใช้สร้างพระปิดตาพรายมงคล
ผงแบ่งเสกของท่าน ใช้ผสมกับผงพุทธคุณอื่นๆ ของสูงบางอย่าง สร้างพระนางพญา
ผงใบลานของลป.ทิม ผสมดินและผงพุทธคุณอื่นๆ ใช้สร้างพระศรีอารีย์

คำว่า ผงพรายกุมารหัวเชื้อ คือผงพรายกุมารของ ลป.ทิม ขวดดั้งเดิมแท้ๆเพียวๆ ที่ยังไม่ได้ผสมผงอื่นใดเลย
คำว่า ผงพุทธคุณชนิดพิเศษ คือผงพุทธคุณต่างๆชนิดเพียวๆ รวมกับผงสูงค่าที่ประมาณมิได้
ตะกรุดทองคำ ลงสาริกา นะหน้าทอง
ตะกรุดเงินลงทางโภคทรัพย์
ตะกรุดทองแดง ลงนะเมตตาค้าขาย

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ **khemtat** >

การบรรจุดวงชะตาเจ้าของลงไป จะช่วยด้านไหนครับพี่หนุ่ม

เสริมหนุนดวงชะตา เป็นการรับพลังจากสิ่งที่มีอำนาจโดยตรงให้เจ้าของดวง
ยิ่งบูชา ยิ่งอธิษฐาน ยิ่งรุ่งเรือง ร่ำรวยครับ มีการสร้างมานานแล้วในอดีตกาล
เขาทำเพื่อเน้นการแก้เคล็ดวาสนา หนุนดวงชะตาของชีวิตกันครับ

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ **tomsignal** >

คุณหนุ่มครับ 2 รายการนี้พุทธคุณแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ ผมงบน้อยครับจะได้เป็นการตัดสินใจในการเลือก
ครับขอบคุนครับ

เนื้อวะโลหะ อุดผงพรายกุมารหัวเชื้อของหลวงปู่ทิม ดอกโค๊ด ดอกหมายเลข
เนื้อทองผสม อุดผงพรายกุมารเข้มขันของหลวงปู่ทิม ดอกโค๊ด ดอกหมายเลข

ผงเดียวกันเลยครับที่ใช้ชุดใต้องค์พระ
ต่างกันที่เนื้อโลหะของพระชัยวัฒน์
เนื้อวะ จะเป็นสีออกดำ มีส่วนผสมของ ทองคำ เงิน ปรอท และโลหะอื่นๆอีก จนครบ 9 อย่าง
เนื้อทองผสม จะเหลืองสุกออกสีดอกบวบ เป็นส่วนผสมของเหรียญทองแดง ทองเหลืองเป็นหลัก

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ **SpringDove** >

สวัสดียามเย็นคะทุกท่าน

ขอถามรายละเอียดในใบจองหน่อยนะคะ

[ในส่วนของการชำระเงิน](#)

เมื่อเราชำระเงินแล้วต้องส่งใบของเข้าไปอีกหรือคะ

เพราะน่าจะมีบางคนที่ไม่น่าจะชำระเงินในวันจองได้ หรือ ชำระเงินก่อนวันจองได้

ช่วยดูให้หน่อยนะคะ

ขอบคุณคะ

ไม่ต้องส่งต้นฉบับครับ เก็บไว้เป็นหลักฐานกับตัวเอง

ส่งเมลล์ หรือ fax หลักฐานการชำระเงิน และใบจอง ให้รายการและยอดเงินตรงกัน ผู้รับจองจะส่งหลักฐานการรับ
จอง ระบุเลขรับจอง วันเวลาที่รับจอง กลับมาให้ผู้ชำระเงินเป็นหลักฐาน หากไม่มีส่วนนี้ ระวังเสียโอกาส

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ **tomsignal** >

คุณหนุ่มครับ เนื้อผงพราย พิมพ์ใหญ่หลังนะหน้าทอง ฟังตะกรุด **3** กษัตริย์ ฟังโค๊ดพิเศษ พุทธคุณครบทุกทางหรือเปล่าครับ

พระเครื่องที่เข้าพิธีมากกว่า 2 ครั้ง อย่งไรเสียต้องมีครบทุกด้านแน่นอน เรื่องคงกะพัน แคล้วคลาด เป็นพื้นฐาน
ของสมาธิจิตจากพระอภิญญาที่เป็นบันไดขั้นแรกของการประจักษ์อำนาจในพระเครื่อง แต่ที่เด่นที่สุดของพระขุนแผน
รุ่นนี้ คือ เรื่องเมตตามหาเสน่ห์ มหานิยม ที่สร้างเพื่อพิสูจน์อำนาจด้านนี้โดยตรงว่าทำยากและหายาก เจอของจริง
ก็ยาก ทำพระขุนแผนครั้งนี้ เพื่อพิสูจน์อำนาจเมตตามหานิยมโดยเฉพาะครับ ในรูปแบบของพระเครื่องขุมเรือนแก้ว
มารวิชัย

- ผงพรายกุมาร เป็นยอดทางมหาเสน่ห์ที่อยู่แล้ว
- ลูกอมพรายมงคลที่จะบดและนำมาผสมสร้างก็ปลุกเสกมานับได้ 16 พิธี
- ผงและน้ำมันอาถรรพ์อื่นๆ เป็นที่ยอมรับด้านเมตตายุแล้ว
- ตะกรุดที่ฝังไว้ ลงนันทมนิยม มหาเสน่ห์ชั้นสูง โดยเฉพาะ
- ยันต์หลังเป็น นะหน้าทอง ตรงนิยมโดยตรง
- แผ่นโค๊ด สร้างจากตะกรุดเก่า ปลุกเสกหลายครั้งก่อนนำมาฝังด้านหลังพระ
- การปลุกเสกเน้นมหาเสน่ห์มากที่สุด โดยพระเกจิ ที่สำเร็จวิชาสาริกา นะหน้าทอง
- มีการปลุกเสกโดยพระเกจิที่สำเร็จในด้านอื่นๆอีกไม่น้อยกว่า 10 องค์ ครบทุกด้าน
- ตะกรุดที่ลงทั้งสามอย่าง เน้นทั้งนันทมนิยม โภคทรัพย์และเมตตาค้าขาย

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ **แสงแข**

ขอบพระคุณคุณหนุ่มในทุกเรื่องค่ะทั้งคณะทำงานที่ได้สร้างมหาฤกษ์ครั้งใหญ่นี้ และเป็นโชคหลายชั้นเลยค่ะที่สมาชิกจะได้ฝากดวงให้พระอริยะท่านได้สวดในพิธีนี้ ขอบุญนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีค่ะ

เข้าใจถูกต้องแล้วครับ

ชื่อ นามสกุล ดวงเกิดของตนเองที่บรรจุอยู่ในองค์พระ

จะได้รับการเข้าพิธีมากหลายครั้ง เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆต่อเจ้าของ

-พิธีปลุกเสกพระให้ศักดิ์สิทธิ์

-พิธีอัญเชิญเทพมาคุ้มครอง

-พิธีกำกับผงที่อุดให้ส่งผลตรงกับเจ้าของ

-รับการอธิษฐานจิตจากพระสายวิปัสสนา